



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Thảo luận về dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi)



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình bấm nút thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức, chế độ Công an nhân dân.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, sáng ngày 14/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung thảo luận.

Qua nghiên cứu dự thảo Luật, đại biểu Bùi Quốc Phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu cho rằng Bộ Công an đã có quyết tâm chính trị rất cao, mạnh mẽ và quyết liệt với nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quy định về công an xã, phường, thị trấn trong hệ thống, tổ chức

của Công an nhân dân, đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần xác định cụ thể lộ trình thực hiện, chức năng, nhiệm vụ, công tác bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị, việc thực hiện chế độ, chính sách và mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như công tác phối hợp với lực lượng quân sự để làm cơ sở xây dựng công an xã, phường, thị trấn chính quy đáp ứng

yêu cầu nhiệm vụ. Đề nghị xem xét quy định cụ thể ngay trong Luật vị trí, chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng và số lượng cụ thể để bảo đảm sự chặt chẽ, công khai, minh bạch và thuận lợi cho việc giám sát, thi hành Luật. Về quy định cấp bậc hàm cao nhất với giám đốc công an tỉnh loại 1 là thiếu tướng, đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ tiêu chí của giám đốc công an tỉnh đồng thời cần nhắc thức thể hiện nay giám đốc công an tỉnh và chỉ huy trưởng bộ CHQS tỉnh thì bố trí luôn có tính tương đồng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh đều có tầm quan trọng như nhau ở các địa phương. Nếu giám đốc công an tỉnh là thiếu tướng, chỉ huy trưởng bộ CHQS tỉnh là đại tá thì cũng sẽ có tầm tư. Về hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan, trong trường hợp đơn vị có nhu cầu, sĩ quan đủ

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

THÀNH PHỐ

Tổng giá trị sản xuất tăng 12,58%

Sáng ngày 14/6, UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị sản xuất của thành phố ước đạt 15.168 tỷ đồng, tăng 12,58% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, công nghiệp, xây dựng tăng 13,89%, thương mại, dịch vụ tăng 10,55%, nông nghiệp, thủy sản tăng 1,3%. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cùng sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều

tiến bộ, chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công và các đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định.

Những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 13,1% so với năm 2017. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, dự án tạo nguồn, các dự án chỉnh trang mở rộng không gian đô thị...

ĐỨC DUNG

Đấu giá thành công trên 1.920 lô đất ở

Nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, 5 tháng qua, các địa phương đã tập trung công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố triển khai đấu giá thành công trên 1.920 lô đất ở, diện tích trên 19ha, thu nộp ngân sách nhà nước 388,7 tỷ đồng.

Thời gian tới, các địa phương tiếp tục rà soát quỹ đất nhỏ lẻ, xen kẹt để tổ chức đấu giá; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu đất; hoàn thiện các thủ tục, quy trình về đấu giá; tăng cường thông tin, tuyên truyền cho mọi đối tượng có nhu cầu biết, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

MINH NGUYỆT

▶ THÁI THỤY

Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 21.625 tấn

6 tháng đầu năm 2018, sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn huyện Thái Thụy ước đạt 21.625 tấn, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 43% so với kế hoạch năm. Trong đó, khai thác nước mặn, nước lợ ước đạt 20.864 tấn, nước ngọt ước đạt 761 tấn.

Tổng số phương tiện đang hành nghề khai thác thủy hải sản của huyện đến tháng 3/2018 là 523 phương tiện, tổng công suất là 89.053CV với 1.744 lao động tham gia.



Năm 2018, huyện Thái Thụy phấn đấu sản lượng khai thác thủy sản đạt 51.560 tấn. Để hoàn thành mục tiêu này, 6 tháng cuối năm, huyện tập trung kiểm tra, đánh giá phương tiện tàu thuyền khai thác hải sản và chỉ đạo khai thác vụ cá Nam đạt kết quả cao. Phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hướng dẫn chủ tàu đã được phê duyệt để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển biến cho tàu thường xuyên hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa bờ theo quyết định của Chính phủ...

TRẦN TUẤN

Chủ động bảo đảm an ninh trật tự trong các khu công nghiệp

Trước tình trạng một bộ phận người dân ở một số tỉnh, thành phố bị các lực lượng thù địch và cơ hội chính trị xúi giục, lôi kéo tổ chức các hoạt động tụ tập trái phép, đập phá tài sản của nhà nước và người dân, chống người thi hành công vụ, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu công nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã có công văn chỉ đạo yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chủ động nắm chắc tình hình người lao động, kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng xử lý những hành động kích động, tụ tập, tuần hành gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng kích động đình công, lãn công làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư của tỉnh và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động không nghe theo kẻ xấu xúi giục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đoàn kết cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, tích cực sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Ban Quản lý cũng yêu cầu các doanh nghiệp chủ động nắm bắt tư tưởng người lao động, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ tại nơi làm việc và chấp hành tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

THU THỤY

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÁC CẤP Chủ động nắm tình hình tại các doanh nghiệp

Để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như tư tưởng của người lao động tại các doanh nghiệp, từ ngày 12 - 14/6, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với các doanh nghiệp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân để giải quyết kịp thời. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trực tiếp xuống kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nghiệp. Qua kiểm tra, nhìn chung các doanh nghiệp đều thực hiện đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp đối với người lao động; tư tưởng, tâm lý người lao động ổn định, góp phần nâng cao năng suất của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động được nâng lên.

NGUYỄN CƯỜNG

Niềm vui được mùa

(Xem trang 2)



Ảnh: THÀNH TÂM

THÁI THỤY

Sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

(Xem trang 3)

Cung cấp điện an toàn, ổn định cho kỳ thi THPT quốc gia 2018



Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2018, Công ty Điện lực Thái Bình đã thực hiện tốt việc kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện trung thế, hạ thế cung cấp điện tại các điểm thi. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tất cả các hệ thống điện nội bộ cung cấp điện cho các phòng thi. Chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra các trạm biến áp, có kế hoạch luân chuyển, nâng dung lượng, khắc phục tình trạng quá tải. Đồng thời, yêu cầu không thực hiện cắt điện sửa chữa từ ngày 22 - 28/6, trừ trường hợp sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống lưới điện khu vực. Bố trí đầy đủ vật tư, phương tiện, lực lượng trực vận hành, trực xử lý sự cố tại các điểm thi, bảo đảm xử lý nhanh nhất khi có sự cố xảy ra. Chuẩn bị máy phát điện dự phòng của đơn vị sẵn sàng hỗ trợ tại các điểm thi.

MANH THẮNG

Tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con

Tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm 2018 bắt đầu từ ngày 1/6 đến ngày 30/6, chủ đề "Xét nghiệm HIV sớm - hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020". Đây là hoạt động do Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng dẫn tổ chức theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Dự kiến trong tháng cao điểm Thái Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như: ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, địa phương; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, các hoạt động truyền thông, vận động; đồng thời, triển khai thực hiện các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

HÀ DUNG